

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN****ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN LONG ĐIỀN****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/2015/CT-UBND

Long Điền, ngày 16 tháng 10 năm 2015

**CHỈ THỊ**  
**Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016**

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong những năm qua luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc đạt kết quả cao. Năm 2015, toàn huyện đã giao quân 175 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao về số lượng và đảm bảo chất lượng. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2015 cao hơn những năm trước, trong đó: Có 05 đảng viên tình nguyện nhập ngũ đạt 2,85% (vượt 0,85% so với chỉ tiêu cấp trên giao, có 02 đảng viên chính thức), trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 15.4% (so với năm 2014 cao hơn 8.7%). Công tác tổ chức lễ giao quân trang trọng, nhanh gọn, nghĩa tình, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015, vẫn còn tồn tại, hạn chế đó là: Việc điều động thanh niên ra khám sức khỏe có địa phương chưa điều hết số thanh niên ra khám theo đúng thời gian kế hoạch đã xác định, phải điều động đến những địa điểm tiếp theo, làm ảnh hưởng đến tiến độ khám.

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, kịp thời khắc phục những thiếu sót tồn tại trong công tác tuyển quân năm 2015, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Ghử tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có trách nhiệm phối hợp, triển khai, thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016 đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, các Nghị định, Thông tư và Hướng dẫn số 2060/HD-BCH ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, chất lượng. Giao đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đúng thời gian và an toàn tuyệt đối. (Toàn huyện phải có 2% đảng viên trở lên, có đảng viên chính thức nhập ngũ).

2. Theo nhiệm vụ phân công từng thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp chịu trách nhiệm trước Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Ủy ban nhân dân cùng cấp về nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016 theo địa